



Em Khúc

Cuối

Thơ: Nguyễn Tuân
Nhạc: Ngô Thụy Miên

Đưa cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
 Đưa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
 Đưa mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Đưa cho mây hãy cho bão tố có kéo qua đây Đưa có
 Trăm mối nhau cho nhau rã nát rã nát tim tôi Đưa đời
 Đưa cho em em đang tâm xé nát tim tôi Đưa có

gió có gió lạnh đây có tuyết buồn lây có lá buồn gãy Đưa
 tay ước mưa tu đây tóc với bạc màu vết dấu tình Đưa
 ước có ước ngàn lời có trách một đời cũng đã muốn tôi Đưa

sao đi sao đi nữa tôi cũng yêu em Đưa vai...
 em yêu em gây phút muốn nói yêu... ..em Đưa cho
 đi! Đưa sao đi nữa xin vẫn yêu... ..em /

tôi tôi như cơn ngu ru em đưa em một lần ru em vào
 mộng đưa em vào đời một thời yêu đương Cho tôi xin em như gối
 mộng ước cho tôi ôm em vào lòng xin cho một lần cho đến mãi
 mộng yêu thương sợ chóng Đưa mai...



Niệm khúc cuối.

Ngô Thụy Miên

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc
 ...nhanh cho nhau yêu thương ấm áp cuộc
 ...đây ai đưa em đi đến cuối cuộc

đời dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua
 đời tìm môi nhau cho nhau rã nát rã nát tìm
 đời dù cho em em đang tâm xé xé nát tìm

dây dù có gió có gió lạnh đây có tuyết bùn
 tôi vĩa đôi tay ước muốn từ rày tốc rồi bạc
 tôi dù có ước có ước ngàn lời có trách một

lấy có lá buồn gãy dù sao dù sao đã nửa tôi cũng yêu
 màu dấu vết tình sâu nhìn em nhìn em giây phút muốn nói yêu...
 đời cũng đã muốn rồi tình ơi dù sao đã nửa tôi cũng yêu...

1. em Dưa vai tôi tôi như cơn
 ...em xin cho ...xin em như gió

ngủ nu em đưa em một lần nu em vào
 mộng cho tôi ôm em vào lòng xin cho một

1. mộng đưa em vào đời một thời yêu nhau cho tôi
 lần cho đêm mặn

2. ...nông yêu thương vợ chồng Dù mai

Sheet Niệm khúc cuối, file .PDF

"1. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Niệm khúc cuối của tác giả Ngô Thụy Miên đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Niệm khúc cuối
- Tác giả: Ngô Thụy Miên
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4520-niem-khuc-cuoi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com